



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (กวม.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

ตามที่กรมวิชาการเกษตร โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สวร.) ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (กวม.) นั้น

บัดนี้ กรมวิชาการเกษตร ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สวร.) ลำดับที่ ๕ และลำดับที่ ๙ ถึงลำดับที่ ๑๔ จำนวน ๗ ราย มาสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (กวม.) และการรับสมัครดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (กวม.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (กวม.) ดังนี้

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	ลำดับ ในบัญชีเดิม
๑๐๐๐๑	๑๑๐๐๐๒	นายสมชาย นันตา	๕
๑๐๐๐๒	๑๑๐๐๑๗	นางสาวนพมาศ พิมพ์เสนา	๙

๒. กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม

วัน และเวลา	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ	สถานที่สอบ
วันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์	๑๐๐๐๑ - ๑๐๐๐๒	ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวปิยรัตน์ รุจิณรงค์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร